

GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

ng nghị quyết của Đảng tại huyện Quỳnh Phụ.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức nghiêm túc việc triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, xây dựng các chương trình hành động thực hiện các mục tiêu mà các nghị quyết đã đề ra. Các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện đều nhận thức đúng đắn chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của địa phương.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới Huyện ủy, UBND huyện Quỳnh Phụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc thu xuân, làm mùa; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, trong đó làm tốt việc tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn; chú trọng xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất và chất lượng các tiêu chí. Thực hiện tốt để ăn xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực cầu Nghìn. Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã

hội, bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

● **Tổ giám sát của Tỉnh ủy** do đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tổ trưởng giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng tại thành phố Thái Bình.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các xã, phường đã nghiêm túc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Sau gần hai năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thành phố đạt kết quả khá trên mọi lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò

của thành phố trong mối quan hệ tổng thể của toàn tỉnh. Rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các nghị quyết, đánh giá những việc làm được, chưa làm được để xây dựng kế hoạch bổ khuyết nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết trong thời gian tới. Phối hợp với các sở, ngành, đối tác sớm hoàn thành quy hoạch đô thị đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Hoạch định cụ thể thời gian phấn đấu đưa thành phố trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Tích cực tham quan, học hỏi cách quản lý đô thị của các địa phương trong và ngoài nước để sớm hoàn chỉnh bộ quy chế, quy định quản lý đô thị. Về phát triển kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao tại các xã ngoại thành; quan tâm việc xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn; duy trì, nâng cấp chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Hoàn thiện các công trình trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt quan tâm tới cơ sở hạ tầng giao thông đô thị và hệ thống thoát nước. Chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng yêu

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước đó, tổ giám sát của Tỉnh ủy đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng tại phường Hoàng Diệu và xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình).

● **Tổ giám sát của Tỉnh ủy** giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng tại Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian qua, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng. Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phối hợp với các sở, ngành tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị rút ngắn ít nhất 50% thời gian giải quyết và cắt giảm 10% số lượng thủ tục hành chính so với quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở,

ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng đất ổn định; thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh; bảo đảm môi trường ổn định cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh chú trọng giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt đảng; quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Tại buổi giám sát, đại diện tổ giám sát đã đề nghị Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, phổ biến, triển khai sâu rộng các nghị quyết của Đảng tới các chi bộ, cán bộ, đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh; thường xuyên cập nhật thông tin, cung cấp đầy đủ, công khai, kịp thời trên kênh thông tin chính thống của tỉnh các dữ liệu về quy hoạch, các cơ chế, chính sách cũng như hướng dẫn đầu tư theo hướng ngân gọn, đơn giản, để hiểu, phục vụ thu hút đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 23/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện và báo cáo viên các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tới dự có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh vai trò của HĐND các cấp nói chung và của từng đại biểu HĐND nói riêng đối với việc quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương; truyền tải tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân đến các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra những yêu cầu đối với HĐND các cấp và mỗi đại biểu HĐND nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí đề nghị ban tổ chức lớp học làm tốt công tác quản lý, tổ chức lớp học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ việc giảng dạy và học tập; các giảng viên chuẩn bị giáo án giảng dạy phù hợp với nội dung, yêu cầu và tình hình thực tế địa phương; các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia học tập đầy đủ, tiếp thu các nội dung, kiến thức được truyền đạt tại lớp học, mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, chưa rõ và nêu những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương, cơ quan mình công tác để cùng giảng viên trao đổi, thảo luận, làm rõ vấn đề. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các học viên nắm vững kiến thức để truyền đạt đến các đại biểu HĐND cấp xã tại các hội nghị báo cáo viên trong thời gian tới; nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn công việc nơi mình công tác để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày (23 - 25/5). 366 học viên sẽ được giảng viên của Học viện Hành chính quốc gia và Trường Chính trị tỉnh truyền đạt các chuyên đề: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; Tinh hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Một số chính sách tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại Thái Bình; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND; Kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp công dân của đại biểu HĐND; Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam; Kỹ năng thuyết trình, chất vấn, thảo luận và kỹ năng thẩm tra, giám sát tài chính ngân sách của đại biểu HĐND.

THU HIỀN

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)



Nhân dân xã Việt Hùng (Vũ Thư) tự giác giải tỏa mái che vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

đã đạt được vẫn còn một số địa phương triển khai chưa quyết liệt, xây ra tình trạng tái lấn chiếm, bày bán hàng hóa ở lòng, lề đường như Tân Lập, Nguyễn Xá, Song Lãng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả huyện Vũ Thư đã đạt được trong công tác giải tỏa, chống tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện tiếp tục vào cuộc quyết liệt, sâu sát, thường xuyên ra các văn bản đôn đốc, nhắc nhở; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy cao vai trò trách nhiệm, tinh thần phong, gương mẫu trong triển khai, thực hiện công tác giải tỏa, chống tái lấn chiếm, nhất là trên các tuyến đường liên thôn, liên xã. Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, khuyến khích tinh thần tự giác của nhân dân trong di dời, giải tỏa, tháo dỡ các công trình vi phạm lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ; các trường hợp có tình trạng ý không tự giác giải tỏa vi phạm có thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng khi triển khai. Tại mỗi địa phương cần xây dựng mạng lưới kiểm tra, giám sát, phát hiện, nhắc nhở, xử lý kịp thời, tránh trường hợp tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ.

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; việc chuẩn bị thu hoạch lúa xuân; công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và trên đàn gia súc, gia cầm; công tác phòng, chống lụt, bão; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Chú trọng tuyên truyền về biển đảo, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, đại hội đoàn thể các cấp.

HƯNG HÀ, THÁI THỤY...

(Tiếp theo trang 1)

toàn bộ diện tích lúa trở sau ngày 15/5; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức được tác hại của bệnh đốm ón cổ bông và việc dùng thuốc hóa học chỉ có tác dụng phòng bệnh ở giai đoạn lúa trở bông và trở bông hoàn toàn, còn đến khi đã có vết bệnh trên cổ bông thì không có khả năng phòng trừ nữa; tổ chức kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, không để các đại lý, cửa hàng bán các loại thuốc kém chất lượng, hết hạn sử dụng...

Sau hơn một năm giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế

(Tiếp theo và hết)

4. Kết quả thực hiện các giải pháp ổn định đời sống, sản xuất, kinh tế, xã hội của 4 tỉnh miền Trung

a) Thực hiện chính sách hỗ trợ, chi trả tiền bồi thường

- Bên cạnh việc hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân tại 4 tỉnh theo Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 và Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 25/6/2016, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 về việc định mức bồi thường thiệt hại cho 7 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng tại 4 tỉnh miền Trung từ nguồn kinh phí do Formosa bồi thường. Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 1880/QĐ-TTg. Theo báo cáo của Bộ Tài chính ngày 21/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chuyển tạm ứng số tiền bồi thường 3 đợt cho 4 tỉnh là 5.500 tỷ đồng.

Theo đó, kinh phí Bộ Tài chính đã cấp là: đợt 1 với số tiền 3.000 tỷ đồng (Hà Tĩnh 1.000 tỷ đồng, Quảng Bình 1.100 tỷ đồng, Quảng Trị 500 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế 400 tỷ đồng); đợt 2 với số tiền 1.590 tỷ đồng (Hà Tĩnh 560 tỷ đồng, Quảng Bình 760 tỷ đồng, Quảng Trị 70 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế 200 tỷ đồng); và đợt 3 với số tiền 600 tỷ đồng (Quảng Bình 500 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 80 tỷ đồng, Quảng Trị 20 tỷ đồng).

Như vậy, tổng số tiền Bộ Tài chính đã cấp cho các địa phương 3 đợt là 5.190/5.500 tỷ đồng (Hà Tĩnh 1.560/1.590 tỷ đồng, Quảng Bình: 2.360/2.360 tỷ đồng, Quảng Trị 590/870 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế 680/680 tỷ đồng).

- Tính đến ngày 21/4/2017, 4 tỉnh đã giải ngân được 4.161,1/5.190 tỷ đồng đạt 80,02%; Hà Tĩnh 1.138,9/1.590 tỷ đồng đạt 71,63%; Quảng Bình 1.982,7/2.360 tỷ đồng đạt 84,01%; Quảng Trị 513,7/590 tỷ đồng đạt 87,07%; Thừa Thiên Huế 525,8/680 tỷ đồng đạt 77,33%.



Làng biển Quảng Bình chật vật hồi sinh một năm sau sự cố Formosa.

b) Tình hình ổn định và khôi phục sản xuất

- Đến nay, hoạt động sản xuất thủy sản và đời sống người dân tại 4 tỉnh đã cơ bản ổn định. Nguồn lợi thủy sản đã cơ bản phục hồi, nhiều loại cá, rươi... xuất hiện trở lại. Người dân tích cực bám biển, từng bước chuyển đổi khai thác tầng đáy sang khai thác vùng biển xa bờ. Số lượng tàu thuyền khai thác ven bờ đạt tỷ lệ 70 - 80%;

Sản lượng khai thác hải sản quý I/2017 đạt 25.386 tấn giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2016 (Hà Tĩnh 5.689 tấn, giảm 22,6%; Quảng Bình 8.975 tấn, giảm 1,8%; Quảng Trị 4.300 tấn, tăng 3,6%; Thừa Thiên Huế 6.422 tấn, giảm 14,7%).

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tương đương cùng kỳ năm 2016. Tổng sản lượng nuôi của 4 tỉnh trong quý I/2017 là 6.279 tấn, tăng 3,12% so với cùng kỳ năm 2016 (Hà Tĩnh 2.475 tấn giảm 8,8%; Quảng Bình 1.447 tấn, giảm 4%; Quảng Trị 1.480 tấn tăng 19%; Thừa Thiên Huế 877 tấn tăng 6,3%).

- Về kinh doanh thủy sản: Hoạt động kinh doanh buôn bán, bán lẻ thủy sản đã hoạt động trở lại. Người tiêu dùng đã tiêu thụ các sản phẩm hải

sản biển nhất là các sản phẩm hải sản mới đánh bắt. Các địa phương đang tích cực tiêu thụ hải sản lưu kho bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản vẫn còn một số khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu vốn trong quá trình sản xuất, tầm lý lo ngại của người tiêu dùng...

- Về sản xuất muối: Hiện nay chưa đến mùa vụ sản xuất muối, song các địa phương và diêm dân đang tích cực chuẩn bị cho sản xuất muối vụ hè năm 2017.

- Về du lịch: các tỉnh đã tập trung đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết, xúc tiến du lịch, cải thiện, nâng cấp cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, do chưa vào mùa du lịch nên quý I/2017, số lượng khách du lịch các tỉnh miền Trung chưa nhiều.

5. Việc kiểm điểm trách nhiệm và các giải pháp khắc phục yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

- Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cách chức Ủy viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với ông Mai Thanh Dung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Đảng ủy và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã thi hành kỷ luật hai trưởng phòng, một phó trưởng phòng thuộc Tổng cục Môi trường bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo, đồng bị cho sản xuất muối vụ hè năm 2017.

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lương Duy Hạnh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường; cách chức Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 và 2010 - 2015 đối với ông Hồ Anh Tuấn. Đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghiêm túc xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

- Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ